

แบบสรุปกิจกรรม/ประชุม

โครงการ “บูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน” ในพื้นที่เขต10

กิจกรรม/ประชุม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website”

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม: เพื่อพัฒนาแผนงาน พัฒนาโครงการ พัฒนาพี่เลี้ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถเขียนโครงการและสามารถถ่ายทอดได้ในแต่ละพื้นที่ของตนเองและพื้นที่อื่นได้อย่างน้อยหนึ่งพื้นที่ต้องมีทีมพี่เลี้ยง 5 คนและในทีมอย่างน้อย 3 คน จะต้องสามารถพัฒนาและเขียนแผนงานโครงการได้ในระบบเว็บไซต์ ดังนั้นทีมพี่เลี้ยงจึงประกอบด้วย ทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยข้อดีของการให้พื้นที่ที่เป็นทีมพี่เลี้ยงช่วยกันนั้นจะทำให้เห็นภาพโครงการและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ส่วนทีมวิทยากรจะช่วยเติมเต็มทีมพี่เลี้ยง และมีกระบวนการให้แต่ละพื้นที่จับคู่กันเพื่อช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาแผนงานและโครงการร่วมกันในพื้นที่อำเภอนั้นๆ

เนื่องจากข้อมูลแผนงานในแต่ละพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์ บางพื้นที่จึงยังไม่มีแผนงาน การประชุมวันนี้ในเบื้องต้นจึงต้องการให้ทีมพื้นที่สามารถกรอกข้อมูลในระบบเว็บไซต์ได้ครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น และกรอกข้อมูลแผนที่ควรจะทำ เพื่อพัฒนาโครงการได้ต่อไป โดยการดำเนินการ 2 ส่วน คือ นำแผนที่มีการเขียนของประมาณมาพัฒนา หรือเขียนแผนใหม่ หรือนำโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มาพิจารณาเพิ่มเติมว่าสามารถเติมประเด็นไหนได้อีกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงการได้ต่อไป

กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่: ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือ

1. เพื่อบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
2. เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เจริญยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล โครงการ ทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และตัวชี้วัดผลงานของโครงการข้อที่:

วัน เดือน ปี	วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม	ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำชะโนด จังหวัดยโสธร
ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม/ประชุม (ใคร/หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม)	จำนวน 55 คน ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ดร.ชญาดา ดานวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - คณะทำงานจากมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

	<ul style="list-style-type: none"> - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ซีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าบก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.โพนสิม และรพ.สต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.นาคำ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.โพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
<p>รายละเอียดการจัดกิจกรรม (อธิบายการดำเนินกิจกรรม)</p>	<p>เข้าสู่กระบวนการโดย นางวิไลวรรณ นาเวียง นายกอบต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้น นางสาวจกกลณี ศิริรัตน์ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 10) ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม หลังจากนั้นทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนอ กระบวนการพัฒนาโครงการ โดย นายรพีพันธ์ ยืนยาว มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 10) โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง และช่วงที่ 2 การแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละพื้นที่กรอกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p style="text-align: center;">ช่วงที่ 1 รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง</p> <p>เข้าสู่ช่วงรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยนางกนกวรรณ ศรีอรพิมพ์ พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี การกรอกข้อมูลอาจจะมีข้อบกพร่องในระบบ แต่ก็มีการพัฒนาแนวทางให้เป็นไป</p>

ทางเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนากองทุนแต่ละตำบลได้ จากนั้นนางสาวณีย์ กิตติพิทยานนท์ พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี เขียนแผนงานที่มีประเด็นที่โครงการย่อย ๆ ปรากฏในการพัฒนาโครงการและดึงเข้าไปอยู่ในแผนงานเดียวกัน การตั้งชื่อแผนงานจะเป็นภาพรวม เช่น หากทำประเด็นอุบัติเหตุทางถนน ก็จะไม่ใช้เรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างเดียว แต่จะเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น โดยจะมีรายละเอียดของแผนงานต่างๆ เช่น การจัดทำ MOU และการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไปปรากฏอยู่ในการพัฒนาแผนงานและโครงการ

หลังจากนั้น นายรพีพันธ์ ยืนยาว กำหนดงบประมาณของแผนงานหรือโครงการ อาจจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัญหา และขนาดของแผนงานและโครงการ หากเสนอเป็นแผนงานใหญ่ งบประมาณหลักแสน ก็จะเป็นโครงการขนาดใหญ่เกินไป แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดย่อยลงมา การนำมาทำกิจกรรมและตอบตัวชี้วัดก็จะมีความเป็นไปได้มากกว่า แต่ทุกแผนงานและโครงการจะตอบตัวชี้วัด 8 ประเด็น

ช่วงที่ 2 การแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละพื้นที่กรอกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซต์ ซึ่งแยกเป็นกองทุนสุขภาพพื้นที่ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) อบต.สงเปือย 2) อบต.นาคำ 3) ทต.ดงแคนใหญ่ 4) อบต.กู่จาน 5) อบต.เหล่าไฮ 6) อบต.ทุ่งมน โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติกัน มีทีมพี่เลี้ยงจากพื้นที่ อ.เชิงใน จ.อุบลราชธานี ร่วมให้คำแนะนำ โดยมีโจทย์และเป้าหมายของกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.พื้นที่ได้แผนงานที่สมบูรณ์ โดยกรอกข้อมูลในระบบเว็บไซต์ และ 2.เมื่อได้แผนงานแล้วร่วมกันพัฒนาแผนงาน

จากแผนงานของแต่ละพื้นที่ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานและกำหนดเป็นโครงการ โดยต้องพิจารณาว่าจากแผนงานที่นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ มีแผนงานที่ตรงกับประเด็นขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็นหรือไม่ และมีแผนงานที่ไม่ตรงประเด็นขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็น ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น

นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป เพื่อการติดตามการพัฒนาแผนงานและโครงการ โดยแต่ละพื้นที่ต้องนำเพิ่มเติมรายละเอียด เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เพื่อไปดำเนินการพัฒนา 1 แผน 1 โครงการ ต่อไป

ความท้าทายและการปรับเปลี่ยนกิจกรรม: เนื่องจากพื้นที่ อบต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ติดภารกิจ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ จึงส่งแผนให้ทีมพี่เลี้ยงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ช่วยติดตามและสอบถามความคืบหน้า โดยเป็นการใช้กระบวนการกลไกพี่เลี้ยงระดับอำเภอ และการจับคู่เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเป็นการแก้ไขปัญหา พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมพัฒนาแผนงานและโครงการได้ โดยหลังจากนี้ทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดจะร่วมติดตามจากทางระบบเว็บไซต์อีกหนึ่งช่องทาง

<p>ผลงานที่เกิดจริง</p> <p>จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>	<p>ทำให้พี่เลี้ยงที่มีทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของ กองทุนฯ ซึ่งภาพรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website” พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีแผนงานที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้วทั้งสิ้น 87 แผน 19 โครงการ (ตามภาพประกอบ/ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566) ซึ่งหลังจากนี้จะได้ดำเนินการพัฒนาแผนงานและเขียนโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>ความเชื่อมโยง และการประสานงานกับกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานองค์กรอื่นๆ:</p> <p>มีกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมพี่เลี้ยงแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดทำแผนงานและโครงการผ่านทาง Website กองทุนสุขภาพตำบลสามารถยกระดับทีมพี่เลี้ยงให้สามารถนำกลับไปทำในพื้นที่และถ่ายทอดการเขียนแผนงาน และโครงการให้พื้นที่อื่นๆ ได้ เช่น การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากกองทุนตำบล พื้นที่อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร</p>
--	---

ภาพถ่ายกิจกรรม/งานประชุม :



นางวิไลวรรณ นาเวียง นายกอบต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม



การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website” วันที่ 28 เมษายน 2566



การแบ่งกลุ่มพื้นที่เขียนแผนงานผ่านระบบเว็บไซต์ โดยทีมพี่เลี้ยงร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะ

แผนงาน	จำนวนแผนงาน	โครงการที่เผลา	โครงการที่ติดตาม	งบประมาณ(บาท)
แผนงานกิจกรรมทางกาย	7	2		0.00
แผนงานขยะ	7	1		0.00
แผนงานลดพิษจากสิ่งแวดล้อม	5	2		0.00
แผนงานยาสูบ	7			0.00
แผนงานสุรา	7			0.00
แผนงานสิ่งเสพติด	4			0.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ	6	2		0.00
แผนงานสุขภาพจิต	6	1		0.00
แผนงานความปลอดภัยทางถนน	7	3		0.00
แผนงานปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่	4	1		0.00
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง	1			0.00
แผนงานการบริหารจัดการกองขยะสุขภาพผ่านต	2			0.00
แผนงานรศทการ	2			0.00
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว	4	5		0.00
แผนงานป้องกัน แก้ไขปัญหา และฟื้นฟู ในสถานการณ์โควิด-19	2			0.00
แผนงานผู้สูงอายุ	5			0.00
แผนงานแก้ปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาด	1	1		0.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ	0			0.00
แผนงานโรคเรื้อรัง	4			0.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก	4	1		0.00
แผนงานวัยและสิ่งแวดล้อม	2			0.00
แผนงานความปลอดภัยทางถนน(candle)	0			0.00
	87	19	0	0.00

พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีแผนงานสุขภาพที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้วทั้งสิ้น 87 แผน 19 โครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566